



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองคลัง โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๖๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd\_fnd@cpd.go.th

ที่ กษ ๑๑๐๓/ ๕๕๗ ๑

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ปิดการจ่ายเงินทรอพระราชการและกำหนดระยะเวลาส่งใบสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ - ๒ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ และผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์

ด้วยการจ่ายเงินงบประมาณให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และเงินสวัสดิการต่าง ๆ เมื่อใบสำคัญได้รับการอนุมัติแล้ว กองคลังจะจ่ายเงินดังกล่าวจากเงินทรอพระราชการ และนำใบสำคัญไปทำการขอเบิกเงินกับกรมบัญชีกลางในระบบ New GFMS Thai ขณะนี้ ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทรอพระราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓๐ กำหนดให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณที่ได้รับเงินทรอพระราชการ รายงานยอดเงินทรอพระราชการต่อกรมบัญชีกลางทุกสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น กองคลังจึงขอปิดการจ่ายเงินทรอพระราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ฉะนั้น เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการได้รับผลกระทบจากการได้รับเงินที่ขอเบิกล่าช้า และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ จึงขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการถือปฏิบัติดังนี้

๑. เอกสารขอเบิกเงินต่าง ๆ ตามใบสำคัญ หรือยืมเงินทรอพระราชการ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว กลุ่มการเงิน กองคลัง จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ผ่านระบบ KTB Corporate Online ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

๒. ใบสำคัญ หรือใบยืมที่ได้รับอนุมัติแล้ว หลังจากวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ กองคลัง จะดำเนินการเบิกจ่ายในระบบ New GFMS Thai (ประมาณ ๒ - ๓ วัน) ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ระยะเวลาการส่งใบสำคัญเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ และเงินยืมทรอพระราชการ ให้ทุกหน่วยงานส่งใบสำคัญถึงกลุ่มตรวจสอบ กองคลัง ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือหน่วยงานใดส่งเรื่องล่าช้ากว่ากำหนด หน่วยงานเจ้าของงบประมาณหรือผู้ขอรับเงินแล้วแต่กรณี จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากทุกรายการที่มีใบสำคัญ หรือการยืม จะต้องเบิกภายในปีงบประมาณ และกองคลังจะต้องเร่งเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๔. กรณีเจ้าของงบประมาณมีความประสงค์ใช้เงินเหลือจ่ายที่ยืม ผู้ยืมต้องส่งใช้เงินที่กลุ่มการเงินภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ ตามกำหนดระยะเวลาในระบบ New GFMS Thai เพื่อสามารถนำเงินกลับมาใช้ได้ทันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ถือปฏิบัติต่อไป

(นายประวิติ แดงบรรจง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์